



ประกาศ  
สำนักภาพ

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  
(ตามประกาศประธานสภามหาวิทยาลัยมหาดไทย  
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗)

ปรีดี พนมยงค์

โดยที่ประเทศไทยได้เคยตั้งนโยบายอันเป็นแห่งที่จะ  
รักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด และระงับกิจการรุกราน  
ของต่างประเทศทุกวิถีทาง ด้วยรากฐานได้ซึ่งหลักการที่ได้  
มีกฎหมายกำหนดหมิ่นถิ่นไทยในเวลานั้น เมื่อพุทธศักราช

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๙ ตอนที่ ๑๔

๒๕๕๕ ขณะเวลานั้น ศพของข้าพเจ้าและศพบุตรภรรยาที่ได้แสดง  
ให้เห็นประจักษ์แล้วในเบื้องต้นได้ย้ายมาฝังไว้ในดินแดน  
ประเทศไทย ในวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕  
โดยได้มีการต่อสู้การยกทกกันและทหาร ตำรวจ  
ประชาชนพลเมืองได้เสียชีวิตไปในขณะนั้นเป็นอันมาก

เหตุการณ์อันปรากฏเป็น สัจจะประจักษ์ได้แสดงให้เห็น  
อย่างแจ่มแจ้งว่า การประกาศสงครามเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  
พุทธศักราช ๒๕๕๕ ต่อมาในไทยและสหรัฐอเมริกา  
ตลอดทั้งการกระทำทั้งหลายซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อสหประชาชาติ  
นั้น เป็นการกระทำอันผิดจากเจตน์จูงใจของประชาชน  
ชาวไทย และฝ่าฝืนขึ้นจัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
และกฎหมายกันเมือง ประชาชนชาวไทยทั้งภายในและ  
ภายนอกประเทศ ซึ่งอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือสนับสนุน  
สหประชาชาติ ผู้รักที่จะให้มีสันติภาพในโลกนี้ ได้กระทำ  
การทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือสหประชาชาติซึ่งสหประชาชาติ  
ส่วนมากข้อมุขหมายอยู่แล้ว ทั้งนี้เป็นการแสดงเจตน์อย่าง  
ของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งที่มีขึ้น ด้วยต่อการประกาศ

ตอนที่ ๔๔ ตอนที่ ๖๒ ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘

สงครามและการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสหประชาชาติ  
ตั้งกล่าวมาแล้ว

บัดนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้ยอมปฏิบัติตามคำประกาศของ  
สหรัฐอเมริกา บริเตนใหญ่ จีน และสหภาพโซเวียต ซึ่ง  
ได้กระทำ ณ นครปอตสדםแล้ว สันติภาพจึงกลับคืนมาสู่  
ประเทศไทย อันเป็นความประสงค์ของประชาชนชาวไทย

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอประกาศโดยเปิดเผยแทนประชาชน  
ชาวไทยว่า การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและ  
บริเตนใหญ่ เป็นโง่งมไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย ใน  
ส่วนที่เกี่ยวกับสหประชาชาติ ประเทศไทยได้ตัดสินใจที่จะให้  
กลับคืนมาซึ่งสัมพันธไมตรีอันดีอันเคยมีมากับสหประชาชาติ  
เมื่อก่อนวันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพร้อม  
ที่จะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนา  
เสถียรภาพในโลกนี้

บรรดาที่ดินแดนซึ่งญี่ปุ่นได้มอบให้ไทยครอบครอง คือ  
รัฐกตันตัน ครัวงกานู ไทบูตี ปลิส เขียวคง และเมืองพานัน  
ประเทศไทยไม่มีความปรารถนาที่จะได้ดินแดนเหล่านี้ และ

๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๒ ตอนที่ ๕๔

พร้อมที่จะจัดการเพื่อส่งมอบในเมื่อบริเตนใหญ่พร้อมที่จะ  
รับมอบไป

ส่วนบรรดาบทกฎหมายอื่นใด ๆ อันมีผลเป็นปฏิบัติต่อกับ  
สหรัฐอเมริกา บริเตนใหญ่ และเครือจักรภพอื่น ๆ ก็จะได้  
พิจารณายกเลิกไปในภายหน้า บรรดาความเสียหายอย่าง  
ใด ๆ จากกฎหมายเหล่านั้น ก็จะได้รับชดใช้โดยชอบธรรม

ในที่สุดนี้ ขอให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ตลอดจน  
ชนต่างด้าว ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทย จงตั้งอยู่ในความสงบ  
และไม่กระทำการใด ๆ อันจะเป็นการก่อความวุ่นวาย  
หรือ รบกวน ฝืนขัดแย้งในอุดมคติ ซึ่งได้วางไว้ในข้อตกลง  
ของสหประชาชาติ ณ นครซานฟรานซิสโก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘  
เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ท้าวบดินชเชตุ

รัฐมนตรี